



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

12 ตุลาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnnthailand, thansettakij, nationweekend, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday, acnews)

-ศบค. เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด 19 ของไทย ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย เป็นทหารช่างเฉพาะกิจอายุ 36 ปี กลับจากปฏิบัติภารกิจทางทหารที่ชูดานใต้ และหญิง สัญชาติญี่ปุ่น อายุ 36 ปี มาจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,636 ราย รักษาหายเพิ่ม 6 ราย รวมหายป่วย 3,451 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, มติชน, innnews, nationtv.

-ผบ.ตร. กำชับทุกกองบัญชาการที่มีเขตรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานข้างเคียง เช่น ทหารฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ในการป้องกันตามแนวพื้นที่ชายแดน การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ประเด็นผลกระทบ

1.พบคนขับรถชาวเมียนมาติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวไทย, nationtv, innnews, sanook, js100, thailandplus, newtv.)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้ากรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า เป็นผลจากการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งจากการคาดการณ์เหตุการณ์การระบาดที่อาจเกิดขึ้น 3 รูปแบบ เหตุการณ์นี้อยู่ในรูปแบบที่ 1 คือ พบผู้ติดเชื้อ สามารถตรวจจับและควบคุมได้ สิ่งที่ต้องดำเนินการ คือการเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งทีมสอบสวนโรคจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าไปสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงจัดรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 3 คัน ลงพื้นที่ ประชาชนที่สงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ฟรี สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดพนักงานขับรถชาวเมียนมาในฝั่งไทย พื้นที่จะสอบสวนโรคให้ได้ข้อมูลต่อไป เบื้องต้นคาดว่าไม่ประมาทหลักร้อยละ

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองได้ตรวจคัดกรองผู้ขับรถขนส่งสินค้า โดยรพ.แม่สอดแจ้งว่าเริ่มตรวจตั้งแต่ 8 ต.ค. 55 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด วันที่ 9 ต.ค. ตรวจ 60 ราย พบพนักงานขับรถชาวเมียนมาติดเชื้อ 2 ราย แต่ไม่มีอาการ จึงส่งตัวกลับไปรักษาที่รพ.เมียวดี และวันที่ 10 ต.ค. ทีมสอบสวนโรคพบว่าพนักงานขับรถชาวเมียนมาที่ติดเชื้อมีความเกี่ยวข้องกับโกดังอาร์และโกดังสินรุ่งเรือง จึงตรวจคัดกรองแรงงานในชุมชนดังกล่าว 74 ราย พบพนักงานขับรถชาวเมียนมา 1 รายมีผลบวก สรุปพบว่ามี 3 รายติดเชื้อ และส่งตัวทั้งหมดไปรักษาที่รพ.เมียวดี สำหรับผู้สัมผัสพนักงานขับรถชาวเมียนมาทั้ง 3 รายได้เข้ารับการรักษาในสถานที่กักกันของรัฐแล้ว ส่วนคนในพื้นที่แนะนำสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง ทั้งนี้ จะนำรถชีวนิรภัยพระราชทาน 3 คัน ลงไปตรวจค้นหาผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสใกล้ชิดตามแนวชายแดน โดย 2 คันประจำจุดโกดังอาร์ อีก 1 คันประจำโกดังสินรุ่งเรือง มีสคร.ตาก บริหารจัดการ ขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องปิดพรมแดนหรือล็อกดาวน์พื้นที่ จะปิดเฉพาะ 2 โกดังที่เป็นปัญหา คาดว่าใช้เวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ การสอบสวนโรคจะคลี่คลาย โดยจากการสอบสวนควบคุมโรคพบว่าพนักงานขับรถจะปฏิบัติงานเป็นเวลา และไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขนส่ง ย้ายสินค้าลงจากรถ ทำงานขับรถ 7 ชั่วโมง

-นายธนิตพล ไซยันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สร. กล่าวว่า รมว.สร. ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา เตรียมพร้อมยา-เวชภัณฑ์ -ห้องปฏิบัติการ โดยพื้นที่ชายแดนแม่สอดสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 20-30 คน นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษด้านสาธารณสุข พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินทันที และได้รับความร่วมมือจากสคร. เครือข่ายภาคประชาชน อสม. และ อสต. ช่วยสื่อสารข้อมูลกับประชาชนทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน สร.ต้องวางสมดุลระหว่างการค้าขายในพื้นที่และการควบคุมโรค อาจจะมีการขอประชาชนบางกลุ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, แนวหน้า

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่สร.พยายามบอกประชาชนมาตลอดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยในประเทศได้ การป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อในประเทศเลยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ที่ทำได้ คือ ป้องกันไม่ให้เกิดการพบผู้ป่วย 1-3 คน เป็นการแพร่ระบาดในประเทศ ซึ่งการเจอผู้ติดเชื้อ 3 คนที่เข้าออกตามชายแดน เป็นการติดเชื้อตั้งแต่อยู่ที่ฝั่งพม่า สิ่งที่ต้องทำ คือ ไม่ให้ติดเชื้อคนไทยในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อชาวเมียนมา ว่า การตรวจเจอและคุมโรคได้รวดเร็วสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงาน ปัจจุบัน สร.มีพร้อมทั้งประสบการณ์ องค์ความรู้ ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน นอกจากนั้น อสม. ยังทำงานด้วยความเข้มแข็ง ขอให้ประชาชนคลายความกังวล

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์, newtv.

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ขึ้นชมแพทย์ พยาบาล ทีมงานสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยง ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมโรค สธ.พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ประชาชนในพื้นที่ อ.แม่สอด หากคิดว่ามีความเสี่ยง ให้ติดต่อขอตรวจเชื้อโควิด 19 ได้ที่รพ.แม่สอด และรถตรวจโรคติดต่อชีววินิจฉัยพระราชทาน ฟรี และขอให้ตื่นตัว สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่างเท่าที่สามารถปฏิบัติได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (โพสท์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-นายศุภกิติมิตร เปาริก รอง ผวจ.ตาก สั่งระงับการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จ.ตาก โดยให้รถยนต์บรรทุกสินค้าจากเมียนมาข้ามแดนมาส่งสินค้าในเขตไทยในสถานที่รัฐกำหนดให้ และห้ามเข้าเมืองแม่สอด หากอยู่เกิน 7 ชั่วโมง ต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 ต.ค.เป็นต้นไป

-กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนชายแดน กว่า 100 คน รวมตัวกันประท้วงที่หน้าด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เรียกร้องให้ นายพงศธรัน ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ตาก ด่านศุลกากรแม่สอด ตม.ตาก สั่งการให้ปิดด่านชายแดนทุกจุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ให้เวลา 3 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, แนวหน้า

-โรงเรียนแม่สอด และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ออกประกาศปิดโรงเรียนวันที่ 12 ต.ค. 2563 เป็นเวลา 1 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์สปริงนิวส์

-พญ.ณัฐกานต์ ขึ้นชม แพทย์รพ.แม่สอด โพสท์เฟซบุ๊กว่า ต่อไปจะขอตั้งรับแต่คนไข้เท่านั้น 10 เดือนที่ผ่านมาทำเกินหน้าที่มากแล้ว ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคกก.โรคติดต่อ จ.ตาก ที่ตัดสินใจล่าช้าในการห้ามรถยนต์พม่าเข้าเมือง เพราะกลัวกระทบการค้าและนายทุนบางกลุ่มที่มีผลประโยชน์กับการค้าชายแดน

2. การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน)

-นายณัฐภณ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษก ก.การต่างประเทศ ซึ่งแจ้งกระบวนการนำชาวต่างชาติเข้าประเทศไทย ว่า ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนและข้อกำหนดของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย. ตรวจสอบตราให้กลุ่มต่างๆ คือ 1.กลุ่ม Long Stay 2.กลุ่มผู้ถือบัตร APEC Card จาก 10 เขตเศรษฐกิจที่มีการติดเชื้อโควิด 19 ในอัตราต่ำ 3.กลุ่มผู้ที่มาติดต่อธุรกิจระยะสั้นและลงทุน 4.กลุ่มผู้มาพำนักระยะสั้น-ยาว ที่มีหลักทรัพย์แสดงไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท และ 5.กลุ่มนักท่องเที่ยว Special Tourist Visa ตามประกาศ ก.มหาดไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า จะหารือกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการนำนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เบื้องต้นต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่พำนักระยะยาว หรือต่างชาติที่มีครอบครัวอยู่ที่เมืองไทย โดยต้องมาจากประเทศที่มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ที่ได้มาตรฐาน และไม่น้อยกว่าประเทศไทย ทุกคนต้องได้รับการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อ ต้องกักตัวในสถานที่กักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน ขณะนี้ ก.การท่องเที่ยวฯ และ สธ. กำลังพิจารณาหาจังหวัดที่จะนำนักท่องเที่ยวมาพักและท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ โดยจ.บุรีรัมย์มีความพร้อมแต่ต้องสอบถามความคิดเห็นคนในพื้นที่ก่อน และวันที่ 14 ต.ค.นี้ จะตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อพิจารณาว่าเพียงพอรองรับการเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยหรือไม่ พร้อมมอบนโยบายให้ผู้บริหารท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต, แม่ฟ้าหลวง เชียงราย และหาดใหญ่

3.เดือนโควิดระบอบ2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสท์เฟซบุ๊ก ว่า โควิด 19 ระบาดระลอก 2 ทั่วโลก เกือบทุกประเทศผู้ป่วยเพิ่มสูงมาก ส่วนประเทศพม่าผู้ป่วยเพิ่มแบบก้าวกระโดด ไทยมีพรมแดนติดต่อกับพม่าเป็นแนวยาวจึงควบคุมโรคลำบาก การตั้งเป้าหมายของเรา คือ ถ้าพบผู้ป่วยภายในประเทศขอให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และควบคุมเป็นจุดๆ ไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง ซึ่งต้องอาศัยระบบเฝ้าระวังโรคที่รวดเร็ว การตรวจวินิจฉัยต้องเป็นเชิงรุก โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ส่วนประชาชนต้องช่วยกันดูแลตนเอง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, voathai, bangkokpost)

-**ฮ่องกง** หยั่นกวีอวกหญิง หัวหน้าภาคโรคระบาด คณะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฮ่องกง กล่าวว่า ในเดือนหน้าจะมีการทดลองวัคซีนสองชนิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ได้แก่ ไขหวัดใหญ่ และไวรัสโควิด 19 การทดลองทางคลินิกขั้นแรกได้เปิดรับสมัครผู้ใหญ่ 100 คน โดยวัคซีนจะสร้างภูมิคุ้มกันการแพร่เชื้อผ่านทางจุมูก ซึ่งเหมาะกับการรับมือไวรัสที่เข้าไปในร่างกายผ่านทางหายใจ

-**อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 74,383 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 918 ราย รวมผู้เสียชีวิต 108,334 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 7,053,000 ราย เป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ

-**เมียนมา** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,158 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย รวมผู้เสียชีวิต 598 ราย ติดเชื้อสะสมกว่า 26,000 ราย ทั้งนี้ มีพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ในเมืองลันมาดอ ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขของเมืองมีงานล้นมือจนอาจกลายเป็นเรื่อง

ประเด็นข่าว

นอกเหนือความควบคุมได้

- มาเลเซีย พบผู้ป่วยอีก 561 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย
- อิหร่าน สั่งปรับเงินคนไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ
- ฝรั่งเศส การระบาดระลอกใหม่ ส่งผลให้มีผู้ป่วยสะสม 718,873 ราย เป็นอันดับ 10 ของโลก
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 37,470,884 ราย เสียชีวิต 1,077,507 ราย รักษาจนหาย 28,116,079 ราย โดยสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยสะสมสูงสุด 7,945,505 ราย และมีผู้เสียชีวิตสูงสุด 219,282 ราย ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 140

อุทกภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, มติชนสุดสัปดาห์)

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกฯ ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือพายุนร้อนหลินฟา ที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัย โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณ จ.มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมมอบเวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภคที่ รพ.สต.ขนงพระไต้, บ. ทีโอที จก. สาขาปากช่อง และศาลาวัดท่ามะนาว ต.หนองสาหร่าย พร้อมกล่าวว่า ได้กำชับให้ทีมแพทย์และสาธารณสุขให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะหลังน้ำลดมักมีโรคที่ตามมาทั้งน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู ต้องรักษาร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ

บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์), เว็บไซต์ (bangkokbiznews, newtv, เดลินิวส์, แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, thaiquote, ประชาไท)

-นพ.เจตน์ ธรรมชัชวารี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า วันที่ 1 พ.ย. 2563 สปสช.จะปรับระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่ กทม. พร้อมเปิดให้ประชาชนสิทธิว่างลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ ตั้งเป้าหมายจะมีหน่วยบริการปฐมภูมิเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 500 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรับสมัครคลินิกเข้าร่วมโครงการ

บริการรับยาแบบ Drive Thru

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สำนักข่าวอินโฟเควส, thailandplus, nationtv, thaigov

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษก สธ. เผย รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี เปิดบริการ “Drive Thru Medicine รับยาแบบไม่พบแพทย์” ช่วยลดเวลารอคอยจาก 1-2 ชั่วโมง เหลือเพียง 5 นาที ลดความแออัดร้อยละ 50 ในคลินิกเบาหวาน ความดัน จักษุ จิตเวช และโรคกระดูก เป็น New Normal ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19

โรคมะเร็งเต้านม

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย มะเร็งเต้านมพบมากที่สุดในผู้หญิงไทย แต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่ราว 14,800 คน หรือวันละ 41 คน และมีผู้เสียชีวิตวันละ 12 คน แนวโน้มอัตราการเกิดโรคและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรครจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น รับประทานอาหารไขมันสูง ขาดการออกกำลังกาย และดื่มสุรา รวมถึงความผิดปกติทางพันธุกรรม และอายุที่มากขึ้น เป็นต้น

อุบัติเหตุรถไฟชนรถทัวร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน

-เกิดอุบัติเหตุรถบัสถูกรถไฟบรรทุกสินค้าพุ่งชน เสียชีวิต 18 ราย บาดเจ็บร่วม 30 คน ผู้บาดเจ็บสาหัสนำส่ง รพ.พุทธโสธรและรพ.บ้านโพธิ์ ส่วนผู้บาดเจ็บเล็กน้อยนำส่งรพ.ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง สอบสวนทราบว่ารถบัสไม่ชำนาญเส้นทาง ประกอบกับทางรถไฟไม่มีไม้กั้น รถไฟได้เปิดหวูดเตือนแต่คนขับรถบัสไม่ได้ยิน

ข่าวปลอมมะกรูดแก้เวียนศีรษะบ้านหมุน

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-ตามที่มีข้อความชวนเชื่อเรื่อง มะกรูดแก้อาการเป็นลม หน้ามืด วิงเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ โดยมะกรูดนิยมนำมาใช้สระผมเพื่อให้อดแดด เงามาม และมีสรรพคุณทางยา คือ ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

